



ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด และได้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการสมัครภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัคร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๔๔๕๔ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรควรศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <https://dip.thaijobjob.com> และ <https://www.dip.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพล รังสิตพล)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม